



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๔/๒๔๗๓ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้หนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๑๒.๑/๑๔๗๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
ทราบและปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักฯ
<http://www.forest.go.th/songkhla๑๓> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ความถี่สูง

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 วันที่ ๓๕๕
 วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔
 เวลา **บันทึกข้อความ**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 เลขที่รับ ๙๗๗๒
 วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔
 เวลา ๑๑.๐๒ น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐๒๕๖๑๔๒๙๒ ต่อ ๕๓๕๕

ที่ ทส ๑๖๑๒.๑/ ๑๔๗๖๔ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ส่วนอำนาจการ
 เลขที่รับ ๗๕๕๕
 วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔
 เวลา ๑๑.๕๗

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๗๔๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบและปฏิบัติ

- ส่วนอำนาจการ
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ส่วนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า
- ส่วนส่งเสริมปลูกป่า
- ศูนย์ป่าไม้สงขลา
- ศูนย์ป่าไม้สตูล
- ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

Handwritten signature

(นายสมศักดิ์ สรรทโกศลกุล) (นายนเรศน์ อุตมา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ชำนาญการ
อธิบดีกรมป่าไม้ที่ประจำที่ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

Handwritten signature
(นายนเรศน์ อุตมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

Handwritten signature and notes

Handwritten signature and date ๗/๑๐/๒๕๖๔



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๒๗๔๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้วยกรมป่าไม้ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งการที่หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่จะจัดทำโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น ระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า ระบบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ระบบบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ ระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน ระบบฐานข้อมูลสวนป่าภาครัฐ ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และระบบ National Single Window เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ จึงได้กำหนดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ และจะจัดอบรมในวันที่ ๑๐, ๑๖, ๒๔ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้โปรแกรม zoom) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ดังนั้น เพื่อให้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้โปรแกรม zoom) จึงขอให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

นายวิเศษชัย นามทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ที่ **๒๗๔๒** /๒๕๖๔ ลงวันที่ **๘** กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
 วันที่ ๑๐, ๑๖, ๒๔ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้โปรแกรม zoom)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวอมรรรัตน์ สะสีสังข์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๒	นายปฐมพงศ์ ปวงคำ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๓	นายพงศ์นรินทร์ ไชยกรด	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๔	นายอดิเทพ ปะมะ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๕	นายฤทธิศักดิ์ จักรสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการป่าชุมชน
๖	นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการป่าชุมชน
๗	นางสาวสิปาง ธาระพุด	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการป่าชุมชน
๘	นายฐนนท์ พลเจียก	นักวิชาการภูมิสารสนเทศ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๙	นางสาววีรณา สมพิร์วงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๐	นางสาวเกษร ผิวเอี่ยม	นักประชาสัมพันธ์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๑	นายเอกวิรินทร์ สายเมืองใจ	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๒	นางสาวชาครียา อองอาจ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๓	นายสมบัติ กลิ่นกลาย	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๑๔	นางวัลยา บุตรดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๕	นายสุทิน จันเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๖	นายคณาธิป ชูแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๗	นางสาวกัญจนพร กันตา	นักวิชาการป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๘	นางสาวสุพัตชา ช้างร้าย	นักวิชาการป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๑๙	สิบเอกหญิงชิตชนก ไชยชิต	นักวิชาการป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๐	นายธนานันต์ พุฒนวล	นักวิชาการป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๑	นายชาคริต แนวโสภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๒	นายสุรเชษฐ์ เศวตวิชัยกิจการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๓	นายโสพล เอี่ยมเหมือน	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒๔	นางสาวพิมพ์พร พันดวง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๕	นางสาวณัฐนิชา จีระบุตร	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๖	นางสาวอัจฉรา พุฒวรรณ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๗	นางสาวชขาดา ศรประสม	นิติกรชำนาญการ	กลุ่มนิติการ
๒๘	นายบุญเลิศ งามลักษณะมงคล	นิติกรชำนาญการ	กลุ่มนิติการ
๒๙	นายธานี รัตนปรีชาชัย	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มนิติการ
๓๐	นางสาวจิราพร จันทะคำ	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มนิติการ
๓๑	นายไตรรงค์ ชมเปราะ	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มนิติการ
๓๒	นายธนพล สิทธิประภาพร	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๓	นายกรินทร์ จงเจริญสกุล	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๔	นายสุทัศน์ พิทักษ์ชลธาร	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๕	นายหน้อย ชัยมูล	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๖	นายกุลยศ สมโน	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓๗	นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)
๓๘	นางสาววนิดา ลำเลิศวัฒนา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)
๓๙	นางสาวศิริินภา ประชุมรักษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)
๔๐	นายภูวนัย กายสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)
๔๑	นายคณกร จอมสวรรค์	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงราย)
๔๒	นายอัษฎางค์ พงศ์พานิช	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๔๓	นายกิตติลักษณ์ เจริญกิจวัฒนากุล	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๔๔	นายชัยเฉลิมพล สุคนธมาลี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๔๕	นางสาวจิราภรณ์ คำป่าแลว	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๔๖	นางสาวกมลพรรณ เพชรอ่อน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๔๗	นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๔๘	นางสาวปัทมรา ขวัญมา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๔๙	นายณัฐนัน สายตั้งใจ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๐	นายอภิชาติ เกียงคำ	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๑	นางสาวณิชา ผิวอ่อน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๒	ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย สายวงศ์คำ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๓	นางสาวภิญญาพัชญ์ ขำรอด	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๔	นางสาวธิดา ปักซี่	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๕	นางสาวพิไลพร พิธีสะอาด	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๖	นายสถาปนา แสนโกด	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)
๕๗	นายธนบดี บุญทน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๘	นางสาวฤชดา ไตรรัตน์	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๙	นางสาวสุดารัตน์ สุขสะอาด	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๐	นางสาวปรัชญาณี รัตนสิงห์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๑	นายธนพัทธ์ ชำนาญพนา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๒	นางสาวนารีรัตน์ พิมพ์รัตน์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๓	นางสาวกัญจุมณี สุ่มประดิษฐ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๔	นายสังวาลย์ บุญกาล	พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖๕	นายเอกลักษณ์ ชัยราช	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖๖	นายมนูญ จำเจิญใจ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖๗	นางศิริรัตน์ กฤตวงศ์วิมาน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖๘	นางสาวจิรศุภา ธนบำรุงกุล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖๙	นางสาวนฤมล ผาด่านแก้ว	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
๗๐	นายปณิธาน คุณคำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๑	นางณิชาบุล จันนระ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๒	นางสาวเรวดี กรประชา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๗๓	นางสาวณัฐพร สมรักษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๔	นางสาววิชุดา พรหมเมืองขวา	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๕	นางสาววิภากรณ์ บุญเทียม	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๖	นายสมชาติ ไตรเวทย์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๗	นางสาวเบญจวรรณ อนุเคราะห์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๗๘	นางสาวกมลพร ชัยวิศิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๗๙	นางสาวณัฐธากรณ์ แก่นนาคำ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๐	นายไชยพงศ์ ภูมิ่ง	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๑	นางสาวภีรดา สีนวรวะ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๒	นางสาววรรษยา เกตุเทียน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๓	นายวรินทร์ วงษ์เทียน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๔	นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘๕	นายแสงสว่าง ทรงประพาส	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘๖	นางสาวอัจฉรา จึงจ่าย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘๗	นางสาวศศิธกาญจน์ น้อยบำเหน็จ	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘๘	นางสาวธัญชนก มอญเมย	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘๙	นายจารุพงษ์ นิลล่อ	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๐	นางสาวขวัญมนัส เต็มไพโรจน์	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๑	นายอานนท์ ยิ่งขจร	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๒	นายศุภณัฐ ศักดิ์ศรีศิริสกุล	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๓	นายนฤเบศ มาสิงห์	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๔	นางสาวนันท์นภัส เจริญกุล	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙๕	นางสาวพิชชามนน์ พรหมจรรย์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๙๖	นางสาวศุภมาศ เขาวะเจริญ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๙๗	นางสาวจงดี เจริญรูป	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๙๘	นายเขาวลีน พวงนุ้ย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๙๙	นายวรวิทย์ จิตรัว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๐๐	นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์	พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๑	นายวีรวิชัย ทองคำ	ช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๒	นายกรกต แสงภู่วังษ์	ช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๓	นายเอกลักษณ์ พิงสุรินทร์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๔	นายกฤษณา ไชยวรรณ	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสวนพระราชดำริ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๕	นายสวนคำ ชลธารเสาวรศ	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๖	นายเมธัส ปัญญาองค์	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๗	นายตปกรณ วงศ์ชัย	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๑๐๘	นางนันทดา เสือยันต์	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๐๙	นายโกวิท อ่อนนวล	นายช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๑๑๐	นายไพรเวช เป่าวิชา	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๑๑๑	นายจักรกฤษ แซ่เตียว	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๑๑๒	นางสาวชนพัฒน์ ดีเบ็ง	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๑๑๓	นายวิระ อมรศักดิ์ชัย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๔	นายฐากร เสารุ่งเรืองชัย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๕	นายยุทธนา บุญธรรม	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๖	นางสาวอนงค์ สังข์บอล	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๗	นายพงษ์สิทธิ์ ยอดยิ่ง	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๘	นายประเทือง สายสี	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๑๙	นายพงศ์เทพ สืบโสดา	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๑๒๐	นางสาวมัณฑนา จันทรเนย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๑๒๑	นายจาร์วัฒน์ บุญแจ่ม	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๑๒๒	นายวิเชียร สายน้ำเขียว	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๑๒๓	นายอดิตย เกตุประยูร	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๑๒๔	ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ แทนคุณ	เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๑๒๕	นายมนตรี ยวนเศษ	พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๒๖	นายพีรพัฒน์ วงศ์แก้ว	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๒๗	นางสาวน้ำทิพย์ ชันศรี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๒๘	นางสาวนุรอุยมี หวันชิตนาย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๒๙	นางสาวทัดลิลา ประดับเพชร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๑๓๐	นายรัฐศักดิ์ อ่องหว่าง	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๑๓๑	นายมะกุปราง สะนิ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๑๓๒	นายอภิรักษ์ มะมิง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๑๓๓	นายอารีมาน มะดีเยาะ	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๑๓๔	นายกีพีร์ ซีเต	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๑๓๕	นายวิฑิตชัย วงศ์เจียมรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๓๖	นางสาวกนกรรณ ศิริสุขไพบูลย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๓๗	นางสาววรรณพร พยอม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๑๓๘	นางสาวจรีญา วิริยะกาล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๑๓๙	นางสาวรตยา จุมปาทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๑๔๐	นางสาวกัญญาภัท วันเท่า	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กองการอนุญาต
๑๔๑	นางสาววรินรดา อุ่นชั่วเรียง	นักวิชาการป่าไม้	กองการอนุญาต
๑๔๒	นายเบญจพล โพชขมภู	นักวิชาการป่าไม้	กองการอนุญาต
๑๔๓	นางสาววิไลย์ รุ่งแจ้ง	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๑๔๔	นายธนเศรษฐ์ ตรีประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๔๕	นายก้องเกียรติ เอี่ยมสุภาพษ์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๑๔๖	นายวีระยุทธ สุ่มมาตย์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๑๔๗	นางสาวประจำแก้ว บุญธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๔๘	นางสาวพรศิริ นิธิเศรษฐ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๔๙	นายนิรุตน์ พึ่งไชย	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๐	นายประพัฒน์ กรอบเพชร	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๑	นางสาวจันทรา ผลภักดี	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๒	นายเอนก ท่วมเทศ	ช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๓	นางสาวอภิญา ดวงประทุม	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๔	นางสาวณิชนันท์ นวลปิม	เจ้าหน้าที่ GIS	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๑๕๕	นายอรุณพร วาริรัตน์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๑๕๖	นายชนชาติ เขยชื่นจิตร	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๑๕๗	นายนพวงษ์ เกื้อสกุล	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๑๕๘	นายศุภเชษฐ์ ขำจิตร	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๑๕๙	นายศุภชัย วยยาววัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
๑๖๐	นายบรรพต รักคุณ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๑๖๑	นายกฤตเมธ สัมผัสชัยมงคล	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๖๒	นางรุจิรา อักษรศิริ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๑๖๓	นายวัชรพันธ์ พงศ์พันธ์	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๖๔	นายอภิรัตน์ พิรุฬห์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๖๕	นางสาวมนัสสุดา นันทสิริพร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๖๖	นางสาวอุษา เขิดชู	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๖๗	นายชัยวัฒน์ หาดแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๖๘	นายภาณุพงษ์ เดชะปักษ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๖๙	นางจริยา ปัตแหว	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๐	นางสาววิภารัตน์ จินแมง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๑	นายเดชา ทิพย์อักษร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๒	นายณัฐพงษ์ พัทธ์ประดิษฐ์	พนักงานธุรการ ส ๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๓	นางสาวณัฐกาญจน์ เรืองจำรัส	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๔	นายภาณุมาศ ดงทอง	นักประชาสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๕	นายณรงค์พัชร สุขรอด	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๖	นายธนกฤต ประเสริฐกลาง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๗	นายชัยวัฒน์ พันธุ์สามารถ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๗๘	นายกิตติ ใจไธสง	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๗๙	นางสาวนันท์ภัส ประสานจิตต์	นักวิชาการภูมิสารสนเทศ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๘๐	นางทิพากรณ์ วรริเทร์	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๘๑	นายอนิรจ อนันมาก	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๘๒	นางสาวชนิกา เทศถนอม	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่
๑๘๓	นายอภิรักษ์ ทหรานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๔	นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๕	นายทงศักดิ์ มนตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๖	นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๗	นายวิบูลย์ชัย ปาสองห้อง	นักจัดการงานทั่วไป	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๘	นางสาวสายธาร สุดจรีธรรมจริยางกูร	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๙	นายถนอม เพ็ลนมาลัย	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๐	นางสาวชนันเนตร ภูแผ่นนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙๑	นายวีระพล บุประเสริฐ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร